



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (15 ต.ค. 61)</p> <p>ข่าวสด (15 ต.ค. 61)</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมลงพื้นที่ จ.ยะลา ในวันที่ 19 ต.ค.นี้ เพื่อประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เร่งรัดหามาตรการป้องกันการระบาดของโรคหัด</p> <p>ด้าน นพ.ชัยรัตน์ ลำโป นพ.สสจ.ปัตตานี กล่าวว่า จากรายงานของกรมควบคุมโรค ในช่วงวันที่ 1-29 ก.ย. 2561 ทั้งประเทศพบผู้ป่วย 2,149 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ยะลา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร เชียงใหม่ และอำนาจเจริญ ตามลำดับ ในส่วนของ จ.ปัตตานี ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. ได้รับรายงานผู้ป่วย 58 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ 0-4 ขวบ อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด คือ ทูยยางแดง รองลงมาคือ แม่ลาน พื้นที่ที่ไม่พบผู้ป่วยคือ ไ้ม่แก่น และปะนาเระ ซึ่ง จ.ปัตตานี ยังมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของ จ.ปัตตานีกับยะลา มีการระบาดโรคหัดสูง จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังการระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ยะลา เผยสถานการณ์โรคหัดในจ.ยะลา ช่วงวันที่ 1 ก.ย. - 9 ต.ค. พบผู้ป่วย 341 ราย มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายทุกอำเภอ สูงสุดคือ ยะหา 93 ราย</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ acnews เว็บไซต์ tnamcot (15 ต.ค. 61)</p>	<p>เตรียมพร้อมร่างกายรับหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุกรม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมนี้ประชาชนนิยมพาครอบครัวไปท่องเที่ยวบนภูเขาหรือพื้นที่สูง จึงขอให้เตรียมความพร้อม ศึกษาลักษณะอากาศ ความหนาวเย็น และจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้เหมาะสม โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวมได้ รวมทั้งอาจทำให้เกิดภาวะตัวเย็นเกิน (Hypothermia) จากการที่ร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว จนมีอุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานต่างๆ ในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่ อาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สภาพอากาศหนาวเย็น ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารเช้าครบ 5 หมู่ เพิ่มอาหารประเภทแป้งและไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย ยกเว้นผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ</p>
<p>สยามรัฐ (15 ต.ค. 61) คม ชัด ลึก ไทยโพสต์ (16 ต.ค. 61)</p>	<p>โรคมะเร็งในช่องปาก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคมะเร็งช่องปากพบมากเป็นอันดับ 6 ของโรคมะเร็งทั้งหมด ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการตายสูงกว่าร้อยละ 90 ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญ คือ การสูบบุหรี่ รวมถึงยาเส้น และดื่มเหล้า แต่หากสูบบุหรี่ร่วมกับดื่มเหล้าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 15 เท่า นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ เคี้ยวหมาก ติดเชื้อไวรัส HPV กินผักและผลไม้ไม่พอ บริโภคเนื้อสัตว์แปรรูป มีอนามัยช่องปากไม่ดี เป็นต้น โดยกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป มีประวัติสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เคี้ยวหมาก หรือบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็ง สำนักทันตสาธารณสุข จึงร่วมกับ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ จัดโครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ ตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปากแก่ผู้ที่มารับบริการทันตกรรม ทั้งจากทันตแพทย์หรือตรวจคัดกรองโรคด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้เร็ว ลดความรุนแรงและเพิ่มโอกาสรอดชีวิต</p> <p>ศ.ทพ.ดร.อะนัม เอี่ยมอรุณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการคัดกรองรอยโรคฯ กล่าวว่า 4 สัญญาณเตือนของรอยโรคในช่องปากระยะแรกที่สังเกตได้ง่ายๆ คือ “แดง ขาว แผล ก้อน” ได้แก่ 1.รอยโรคสีแดง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	หรือแดงปนขาวเกิดขึ้นที่เนื้อเยื่อช่องปาก 2.มีแผ่นฝ้าสีขาวเช็ดไม่ออกบริเวณเนื้อเยื่อช่องปาก 3.มีแผลเรื้อรังในช่องปากที่เป็นแล้วไม่หายภายใน 2 สัปดาห์ 4.มีก้อนในช่องปาก มีลักษณะแข็งเป็นไตไม่เจ็บ นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณเตือนอื่น ๆ ของมะเร็งช่องปากระยะแรก เช่น เจ็บคอเรื้อรัง เสียงแหบ กลืนลำบาก ซากที่ลิ้น ฟันปลอมที่เคยใส่ใช้ไม่ได้ หรือไม่พอดีเหมือนเดิม หากมีอาการดังกล่าว หรือพบว่าช่องปากมีลักษณะที่น่าสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์หรือทันตแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที
เว็บไซต์ TNNThailand (15 ต.ค. 61)	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 136,833 ราย เสียชีวิต 23 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง พิษณุโลก และพะเยา กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ แรกเกิด-4 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 10-14 ปี ตามลำดับ สถานที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ เรือนจำ รองลงมาคือโรงเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 14-20 ต.ค.นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนและเริ่มเย็นลง ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีการไข้หวัด โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก ขอให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วย</p>
มติชน บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ประเทศไทย เว็บไซต์อิสรานิวส์ (15 ต.ค. 61)	<p>โครงการทำนายเบ้าหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีบริษัท google เลือกประเทศไทยเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการทำนายเบ้าหวานจากภาพดวงตา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีโครงการคัดกรองเบ้าหวานในระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อโรคเบาหวาน โดยมีการบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยผลการดำเนินงานในปี 2561 ระหว่างเดือนต.ค. 2560-มี.ค. 2561 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค ได้รับการบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเพื่อลดหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน 3,904,738 คน โดยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย 1,864,729 คน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2,040,008 คน</p>
ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด (15 ต.ค. 61)	<p>ศัลยกรรมร้อยไหมเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ขณะนี้แพทยสภาทำหนังสือขอข้อมูลไปยังตำรวจและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ คาดว่าจะได้รับข้อมูลภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่าอาจมีการเปลี่ยนชื่อ เพราะในระบบแพทยสภามีนามสกุลนี้อยู่ แต่เพื่อความชัดเจนต้องพิจารณาทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่อยู่ของผู้ที่อยู่ในบัตร เพื่อยืนยันความถูกต้อง หากได้รับการยืนยันว่าเป็นแพทย์ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการจริยธรรมสอบสวนข้อเท็จจริง และหากพบมีมูลความผิดต้องตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษต่อไป</p>
เพลงชมรมเกสซ์กร ภาคใต้ (15 ต.ค. 61)	<p>ค้าน พ.ร.บ.ยา</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า ทางชมรมฯ คัดค้าน พ.ร.บ.ยา ฉบับไม่คุ้มครองประชาชนมาตลอด 4 ปี ซึ่งขัดแย้งกับเอกสารที่ออก. สรุปเสนอกรมว.สธ.ว่า ชมรมฯเห็นด้วยกับร่างนี้ ซึ่งไม่เป็นความจริง</p>
คมชัดลึก (15 ต.ค. 61)	<p>วิชาชีพเกสซ์กร</p> <p>-เสนอบทความ ผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ระบุว่า มี 10 อาชีพที่เอไอแทนที่ไม่ได้ หนึ่งในนั้นคืออาชีพเกสซ์กร โดย ภก.อำนาจ พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเกสซ์กรรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) กล่าวว่า แม้ในอนาคตจะมีการนำเอไอเข้ามาในกระบวนการจ่ายยา แต่จะอยู่ในรูปแบบของการทำงานร่วมกับเกสซ์กร โดยเอไอจะทำหน้าที่ในส่วนที่ไม่ต้องใช้ทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยา การประเมินผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมให้คำแนะนำการให้ยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย แต่ยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ประเมินผลต่างๆ แทนเกสซ์กรไม่ได้ จึงไม่มีผลกระทบต่อเกสซ์กรในอนาคต แต่จะมีผลต่อต้นทุนของสถานพยาบาล ทั้งนี้ ปัจจุบันสมาคมเกสซ์กรรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) มีสมาชิกกว่า 10,000 ราย อยู่ในรพ.ต่างๆ แต่สธ.ยังไม่มีกฏหรือกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างเกสซ์กรให้ปฏิบัติงานประจำที่ รพ.สต. อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะมีการผลิตบุคลากรด้านเกสซ์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น ได้แก่ เกสซ์กรห้องฉุกเฉิน เกสซ์กร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรคติดเชื้อ เกล็ดเลือดต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความจำเป็นสอดคล้องกับแนวโน้มและความต้องการของตลาด จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างระบบสากลเหมือนในต่างประเทศ ที่ประชาชนสามารถนำไปสั่งยาจากแพทย์ในสถานพยาบาลไปหาซื้อที่เภสัชกรในร้านขายยาได้
มติชน	<p>พ.ร.บ.สัตว์เลี้ยง</p> <p>-เสนอบทความ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... แม้จะมีเจตนาที่ดี แต่การเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงถึง 450 บาท กรณีฝ่าฝืนกฎหมายบังคับให้มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาทต่อตัว และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วันหลัง พ.ร.บ.ประกาศใช้ ทำให้มีการออกมาแสดงความเห็นมากมาย ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเลี้ยงหมาแมว 4 กลุ่ม คือ 1.เจ้าของเลี้ยงในบ้าน 2.เจ้าของเลี้ยงรอบบ้าน คือปล่อยให้ไปอิสระวิ่งไปมาได้ 3.เลี้ยงแบบกึ่งเจ้าของ และ 4.สุนัขแมวจรจัดที่มีความดุร้าย หากขึ้นทะเบียนจะเหมาะกับเจ้าของประเภทที่ 1 แต่ในกลุ่มอื่น ๆ อาจไม่ครอบคลุม หากจะทำอาจต้องลดค่าธรรมเนียม หรือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และให้สวัสดิการคือ ฉีดวัคซีน ทำหมัน ที่สำคัญต้องอำนวยความสะดวกจัดรถโมบายมาตามจุด ประกาศให้ทั่วถึง ตามถึงที่สำหรับกลุ่มขึ้นทะเบียน</p>
เว็บไซต์ TPBS (15 ต.ค. 61)	<p>งานวิ่งการกุศลไม่มีน้ำดื่ม</p> <p>-เสนอข่าว งานวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ “Charity Chonburi marathon 2018” ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 14 ต.ค. มีมีนักวิ่งจำนวนมากที่เข้าร่วมงานออกมาโพสต์เรื่องราวลงโซเชียล เนื่องจากเกิดปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะการแจกน้ำดื่มที่ไม่เพียงพอในทุกจุดพัก บางจุดพักมีน้ำแต่ไม่มีแก้ว นักวิ่งต้องใช้มีอรงน้ำดื่มเอง หรือบางจุดพักมีแต่น้ำแข็งให้นักวิ่งล้างจากถุงกินเอง โดยหลายคนเข้าใจผิดว่างานวิ่งในครั้งนี้จัดโดย รพ.มะเร็งชลบุรี</p> <p>เฟซบุ๊ก รพ.มะเร็งชลบุรี ได้โพสต์ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า รพ.มะเร็งชลบุรีไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรม และไม่ได้รับเงินบริจาคจากกิจกรรมนี้แต่ประการใด โดยรพ.ได้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเท่านั้น นอกจากนี้ ภาพข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่ามีน้ำดื่มถูกจัดเก็บไว้ภายในรพ.มะเร็งชลบุรี โดยไม่ได้นำออกไปให้นักวิ่งนั้น เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เผยแพร่ภาพ โดยเป็นภาพน้ำดื่มที่จัดเก็บอยู่ภายในหน่วยงานข้างเคียง รพ.มะเร็งชลบุรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่มในงาน</p> <p>สำหรับงานวิ่งในครั้งนี้ จัดโดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และสโมสรโลออนชลบุรี - บางแสน เพื่อนำเงินซื้ออุปกรณ์แพทย์ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี</p>
ไทยรัฐ (15 ต.ค. 61)	<p>รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี น.สจ.ชัยนาท กล่าวว่า นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก ช่วยกันค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” เพื่อบ่งเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 ระหว่างวันที่ 12-23 ต.ค.นี้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch